

บทความ

เรื่อง ความสำเร็จของรัฐบาล สานสัมพันธ์ไทยกัมพูชา

เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป

สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน (ครับ/ค่ะ) วันเวลาหมุนเวียนมาบรรจบกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ.....ในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง ความสำเร็จของรัฐบาลไทยและความสัมพันธ์กับกัมพูชา ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชามาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะแขกของรัฐบาลไทยตามคำเชิญของท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – กัมพูชาที่กำลังดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากมีเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกซ่งทางการเมืองของทั้งสองประเทศในห้วงที่ผ่านมา (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) การมาเยือนไทยของ นาย ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในครั้งนี้ที่ ๑ เรื่องหลักที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือ เรื่องแรกการจัดการเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศกำลังดำเนินการสร้างความปองดองและพัฒนาพื้นที่บริเวณทับซ้อนร่วมกัน ตามนโยบายแบบประนีประนอม โดยพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะกัน ไม่มีการใช้กำลัง ซึ่งบางครั้งสถานการณ์ชายแดนอาจตึงเครียด เนื่องจากมีสถานการณ์เรื่องการค้ามนุษย์ การขนยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบตัดไม้พะยูงที่ผิดกฎหมาย จนทั้งสองฝ่ายต้องจัดตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อป้องกันและประสานงานกันระหว่างหน่วยความมั่นคงเวลาลาดตระเวนตามแนวชายแดน ซึ่งทำให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนของทั้ง ๒ ประเทศดีขึ้นมาก (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เรื่องที่สองเป็นเรื่อง สวัสดิ์การแรงงานเขมร เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยชุดนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากทั่วประเทศไทยมีแรงงานกัมพูชากว่า ๑ แสนคน ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้มีการจัดสรรเรื่องสวัสดิการและการคุ้มครองให้ดีขึ้น ทำให้ทางฝ่ายกัมพูชามีความพอใจ และเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเสริมสร้างสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ที่จะต้องมีการบูรณาการกันมากขึ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนกัมพูชา ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีพระราชนานที่จังหวัดกำแพงสปีอ นอกจากนี้ไทยยังให้เงินกู้พัฒนาจุดผ่านแดนใหม่แก่กัมพูชา หลักจากที่มีการเปิดที่บ้านหนองเอี่ยน – สติงบทไปแล้วและที่จะเปิดต่อไปคือบ้านบ่อไร่ – โอนียง นอกจากนี้ยังมีนโยบายร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ภายใต้สโลแกน “ สองอาณาจักร หนึ่งจุดหมาย ” (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เป็นมิติใหม่เริ่มตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่าง ไทย-กัมพูชา ตั้งแต่เมื่อปี ๒๔๕๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลชุดนี้โดยการนำของท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เพื่อให้ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมถึงการถอดบทเรียนของการอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สุข ท่ามกลางความแตกต่างของพลเมืองของทั้งสองสัญชาติ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต ของประเทศไทย (ครับ/ค่ะ)